

Số: 804 /TB-V PUBND

Đắk Nông, ngày 29 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 23 tháng 7 năm 2021

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tổ chức bộ máy; tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; những khó khăn, vướng mắc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua; đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Chiên, Lê Trọng Yên; cùng tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thống nhất kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 23/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XII về nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Trong bối cảnh cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức khó lường, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, mặc dù phải đảm đương khối lượng công việc lớn, nặng nề, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực, cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Có được kết quả này là do Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và có sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các Sở, ngành và địa phương. UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn, phức tạp của ngành với tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập phải tập trung khắc phục như: (1) chưa thực hiện tốt công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, chưa tạo được quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; nhiều dự án vướng mắc, khó khăn trong công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến không thực hiện được dự án, đây cũng là nguyên nhân

dẫn đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thấp, do đó ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư. (2) Vấn đề lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế, vướng mắc và bất cập, gây ảnh hưởng đến việc phát triển chung của tỉnh. (3) Việc thực hiện phát triển quỹ đất chưa hiệu quả, còn trông chờ, ỷ lại. Việc xác định giá đất cụ thể để đấu giá không phù hợp với thực tế gây khó khăn cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua. (4) Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là công tác thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt... (5) Chưa mạnh dạn, kiên quyết trong công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để xử lý đến kết quả cuối cùng ... (6) Việc tổ chức thực hiện các kết luận còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa đến kết quả cuối cùng; việc tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc một số vụ việc còn chưa phù hợp, chất lượng chưa cao.

2. Để phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

2.1. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên số lượng biên chế đã có. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, phấn đấu tất cả vì nhiệm vụ chung, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tập trung nghiên cứu, tham mưu những vấn đề lớn, quan trọng của tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản, môi trường, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành. Thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, cách làm để phát huy hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ được giao.

2.2. Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động, đầu tư, phát triển trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

2.3. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách để huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nguồn lực tài nguyên và môi trường. Nâng cao chất lượng tham mưu trong lĩnh vực đất đai (nhất là công tác giao đất, cho thuê đất, định giá, đấu giá đất...), cần nhanh, nhưng phải đảm bảo đúng theo quy định, tránh gây phiền hà, những nhiễu cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh.

2.4. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thực hiện các nhiệm vụ, đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường, bảo vệ các hồ, sông, suối, đặc biệt là nguồn nước ngọt trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra; giữ gìn chất lượng môi trường, hệ thống hồ, sông, suối của tỉnh, nhằm phát huy hết tiềm lực về khí tượng, thủy văn của tỉnh.

2.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm (nhất là đối với các kết luận thanh tra tại các dự án nông, lâm nghiệp, xử lý tình trạng san lấp đất trái phép trên địa bàn tỉnh, các điểm nóng về môi trường; công tác cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất bị chồng chéo trong thời gian qua) để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh xử lý những sai phạm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất các số liệu về đất rừng, đất lâm nghiệp trong báo cáo của ngành.

2.6. Khẩn trương thực hiện đảm bảo chất lượng, thời gian đối với 06 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình công tác năm 2021, cũng như các nhiệm vụ còn tồn đọng, kéo dài, đã quá hạn do UBND tỉnh giao. Đặc biệt là điều chỉnh Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/08/2019 của UBND tỉnh.

2.7. Nâng cao chất lượng, đảm bảo trình tự, thủ tục trong giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, nhất là việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai của cấp huyện, thành phố Gia Nghĩa và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: trả hồ sơ không đúng quy định, không hướng dẫn cụ thể 01 lần cho người dân, doanh nghiệp gây khó khăn, phiền hà cho người dân; có kế hoạch rà soát cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót, chồng chéo cho nhân dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện để luân chuyển, xử lý nghiêm các công chức, viên chức vi phạm; tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành.

2.8. Đối với đề xuất liên quan đến kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên, các đề án, nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với Sở Tài chính để thống nhất, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý.

2.9. Chủ động phát triển quỹ đất, tạo quỹ đất sạch phù hợp quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư có thế mạnh thực hiện đầu tư triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Xác định cụ thể trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường trong triển khai thực hiện thu hút đầu tư của các dự án liên quan đến trách nhiệm, nhiệm vụ được giao của đơn vị, để đề xuất giải pháp quyết liệt, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu nhằm tăng chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2021 và các năm tiếp theo của tỉnh.

2.10. Sở Tài nguyên và Môi trường (là Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM của tỉnh) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp đầu tư các dự án chăn nuôi tập trung, quy mô lớn vào tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc

phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến 2030.

2.11. Chủ động, tích cực kết nối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ để xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được tốt hơn.

3. Đối với đề xuất về tăng biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường: Giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất việc tăng tỷ lệ phần trăm trích lập từ nguồn thu từ đất (từ 10% lên 20%) để thực hiện dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Giao Sở Tài chính cho ý kiến cụ thể đối với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 866/STNMT-KHTC ngày 27/4/2021 về việc đề nghị bổ sung kinh phí để thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Đắk Nông; tham mưu UBND tỉnh tỷ lệ phần trăm trích lại từ nguồn thu từ đất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Định kỳ hàng tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

6. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kết luận nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh bảo đảm đến kết quả cuối cùng; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong Quý III/2021.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 23/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐDBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở: TC, NV, NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN(Hà).



Trần Văn Điều